

Số: /BC-SKHCN

Hà Nam, ngày tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 02
nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03 năm 2022

I. Kết quả công tác tháng 02

1. Công tác quản lý khoa học và công nghệ

Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh và tổ chức Hội nghị nghiệm thu 02 nhiệm vụ (02 đề tài).

Tổng hợp, hoàn thiện các biên bản họp hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu (02 đề tài).

Đôn đốc các đơn vị đến hạn nghiệm thu chính thức nhiệm vụ chuẩn bị Báo cáo và các hồ sơ liên quan; Kiểm tra và tổ chức nghiệm thu khối lượng các nhiệm vụ KHCN đang thực hiện.

2. Công tác quản lý khoa học công nghệ chuyên ngành

Biên tập, phát hành Bản tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ số 2/2022 và đặt bài cho Bản tin Khoa học và Công nghệ số 1/2022.

Đăng 27 tin, bài trên website của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nam và cổng con của tỉnh.

Hoàn thiện 02 báo cáo thống kê khoa học công nghệ gửi Cục thông tin và khoa học công nghệ quốc gia và Cục thống kê tỉnh Hà Nam.

Xin ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương vào dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

3. Công tác quản lý khoa học và công nghệ cơ sở

Hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ thường xuyên và nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra và tiêu chuẩn đo lường chất lượng và ứng dụng tiến bộ KHCN và kiểm định, kiểm nghiệm

Xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra của Sở năm 2022.

Xây dựng báo cáo Kiểm tra về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Tiến hành rà soát danh sách đối tượng thanh, kiểm tra năm 2022.

Trong tháng 02 năm 2022, đã kiểm định được 06 cột bơm xăng dầu.

5. Công tác khác

Duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện mô hình một cửa

điện tử theo quy định của Ban chỉ đạo, cử 01 công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh. Trong tháng 02 năm 2022, tiếp nhận và giải quyết 04 thủ tục, hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác.

Xây dựng các văn bản triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025).

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình, đề án gửi Ban kinh tế ngân sách (Hội đồng nhân dân tỉnh).

Đảm bảo an toàn, lành mạnh, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, trở lại làm việc đúng thời hạn quy định sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.

Thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến và thực hiện nghiêm túc các văn bản của trung ương, của tỉnh về công tác phòng ngừa, ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Conara gây ra; thực hiện nghiêm 5k trong phòng, chống dịch (Khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không tập chung đông người-khai báo y tế).

Hoàn thành các báo cáo định kỳ, đột xuất đảm bảo thời gian và chất lượng.

II. Phương hướng, nhiệm vụ tháng 03 năm 2022

Hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện các nhiệm vụ đã nghiệm thu chính thức; nghiệm thu khối lượng các nhiệm vụ đã đến hạn.

Thành lập hội đồng tư vấn đánh giá tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ đã được phê duyệt danh mục.

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ đến thời hạn nghiệm thu hoàn thành báo cáo đề tổ chức nghiệm thu theo quy định.

Đề xuất danh mục các dự án tham gia Chương trình Nông thôn, miền núi thực hiện năm 2023.

Biên tập, phát hành Bản tin Kinh tế, Khoa học và Công nghệ số 3/2022. Xuất bản Bản tin khoa học công nghệ số 1.2022.

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Đôn đốc các phòng khám x-quang y tế gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ thường xuyên và nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022.

Xây dựng kế hoạch và triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, năng lượng nguyên tử và sở hữu trí tuệ đối với 02 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký mã số mã vạch, nhãn hiệu chứng nhận, đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng nhập khẩu, công bố hợp chuẩn, hợp quy...

Triển khai công tác Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2022.

Tiếp tục thực hiện, cung cấp dịch vụ, phân tích, thử nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa và quan trắc môi trường khi có yêu cầu.

Hoàn thành các nhiệm vụ khác theo chương trình công tác năm 2022 đã được phê duyệt ./.

Nơi nhận :

- Bộ KH&CN;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở KH & Đầu tư;
- Các đơn vị thuộc Sở; (Để thực hiện)
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tất Nhiên